



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ตามที่จังหวัดลำปางได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ และปรากฏว่ามีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ก่อปรกับผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทั้งจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีได้แสดงอาการของโรคอย่างเด่นชัด และได้แพร่โรคไปยังผู้ที่อยู่ใกล้ชิด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความห่วงใยต่อคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

๑. ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประสานการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้ประสานงานหลักในพื้นที่ เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) และให้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ตามประกาศของรัฐบาล ประกาศจังหวัดลำปางและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการเฉพาะพื้นที่นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด หรือหากกิจกรรมมีลักษณะเป็นการจัดประชุมวางแผน การดำเนินงานเพียงอย่างเดียว ให้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน ทั้งนี้จะต้องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

๒. ให้ผู้รับจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ทุกคนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอื่นในพื้นที่ หรือหน่วยงานความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ.ร. หากหน่วยปฏิบัติงานมีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ปฏิบัติงานตามมาตรการหรือแนวทางที่หน่วยปฏิบัติงานกำหนดได้ โดยให้ผู้รับจ้างงานตามโครงการฯ ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน

/ที่ผู้จัดการตำบล...

ที่ผู้จัดการตำบลหรือผู้กำกับการปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติงานมอบหมาย ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ของรัฐบาล จังหวัด มหาวิทยาลัย หรือหน่วยปฏิบัติงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง